

Số /SCT-QLTM

Thái Bình, ngày tháng năm 2023

V/v thông tin về chuỗi sự kiện Quốc tế về HVACR, Phòng Sạch và Nhà Máy Công Nghệ Cao CLEANEACT & RESAT EXPO 2023.

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/8/2023, Sở Công Thương Thái Bình nhận được Công văn số 10002/SCT-QLTM của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ thông tin chuỗi sự kiện Quốc tế về HVACR, Phòng Sạch và Nhà Máy Công Nghệ Cao CLEANEACT & RESAT EXPO 2023.

Công ty Cổ phần Thương hiệu và Truyền thông quốc tế IBC tổ chức **Chuỗi sự kiện Quốc tế về HVACR, Phòng Sạch và Nhà Máy Công Nghệ Cao CLEANEACT & RESAT EXPO 2023** từ ngày 26/10/2023 đến ngày 28/10/2023 tại Tòa nhà INTECH Group Business Hub, số 08, đường BH1, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP, phường Phù Chân, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đây là Triển lãm chuyên ngành có quy mô mặt bằng trên 10.000m<sup>2</sup>, với hơn 200 gian hàng và thu hút hơn 5.000 khách tham quan đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ; sự kiện giới thiệu về công nghệ điều hòa dân dụng, công nghiệp, thiết bị xử lý âm, thông gió & lọc khí; chuỗi cung ứng lạnh, điều khiển, tự động hóa HVACR; vật tư điện lạnh; linh kiện sản xuất máy lạnh, Lĩnh vực phòng sạch và tự động hóa, vật liệu và giải pháp mới trong xây dựng nhà máy, các tổ chức chuyên ngành; Hệ thống nước sạch, nước siêu sạch, khí nén, lò hơi, hệ thống xử lý nước thải, khí thải, máy phát điện, máy nén khí, đường ống, thang máy, thang hàng... Đồng thời, bên lề chuỗi sự kiện năm nay, còn diễn ra các hội thảo, tọa đàm chuyên sâu về lĩnh vực Nhiệt - Lạnh và Xử lý không khí, Phòng sạch, xây dựng nhà máy, Chương trình giao lưu ngày hội ngành Lạnh và điều hòa không khí toàn quốc.

Để giúp các tổ chức, cá nhân trong tỉnh tiếp cận thông tin, tìm hiểu công nghệ mới về điều hòa, lĩnh vực phòng sạch và các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0... Sở Công Thương Thái Bình gửi tới các doanh nghiệp trong tỉnh thông tin về sự kiện (*có bản giới thiệu sự kiện kèm theo*).

Rất mong nhận được sự quan tâm của các Doanh nghiệp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Tô Thị Hương Lan**